



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HỖND TỈNH Giám sát tại huyện Vũ Thư



Cảnh đồng chuyên rau màu của nông dân xã Trung An (Vũ Thư).

Ban Văn hóa - Xã hội, HỖND tỉnh vừa tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HỖND của HỖND tỉnh ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh tại xã Phúc Thành và xã Đồng Thanh (Vũ Thư).

Thực hiện Nghị quyết số 09, năm 2018, huyện

Vũ Thư đã triển khai hỗ trợ bò giống cho 57 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 8 xã. Trong đó, 22 hộ thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, 35 hộ thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Sau 5 tháng, số lượng đàn bò còn 54 con, 3 con chết do ốm. Cũng trong năm 2018, toàn huyện đã tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 3.415 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 866 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ có mức sống trung

bình; hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 702 học sinh, hỗ trợ chi phí học tập cho 609 học sinh; hỗ trợ kinh phí cho 31 hộ nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Xã Phúc Thành có 12 hộ nghèo, cận nghèo được trao bò giống, đến nay còn 10 con, 2 con ốm đã chết. Tại các điểm giám sát, các đại biểu đều cho rằng Nghị quyết số 09 của HỖND tỉnh với các

chính sách hỗ trợ rất thiết thực, bước đầu giúp các hộ nghèo, cận nghèo có giống, vốn để phân đầu vươn lên thoát nghèo bền vững. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 09, việc bình xét và huy động vốn đối ứng của người dân khi tham gia dự án, tiến độ giải ngân... Các đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện hỗ trợ bò giống song phải trao vào mùa hè để hạn chế bệnh tật.

Đại diện đoàn giám sát đề nghị các xã tiếp tục động viên các gia đình tham gia dự án chăm sóc con giống tốt, phát huy tốt vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Các sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các con nhận nuôi bố mẹ, tiếp tục phát triển ngành nghề truyền thống, tăng thu nhập để giảm hộ nghèo. Với các hộ có bò giống ốm chết thì tuyên truyền con cháu và các đoàn thể quần chúng quyền góp ủng hộ để mua lại bò giống về nuôi. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp gửi các sở, ngành liên quan và trình kỳ họp HỖND tỉnh sắp tới.

Nhân dịp này, đoàn đã khảo sát thực tế ở một số hộ được nhận bò giống tại hai xã Phúc Thành và Đồng Thanh.

THU HIỆN

HƯNG HÀ Phấn đấu gieo cấy 10.800ha lúa mùa

Vụ mùa năm 2019, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 10.800ha lúa, trong đó các giống có năng suất cao như Thiên ưu 8, BC15, TBR1, TBR25 chiếm 60 - 70% diện tích. Toàn huyện cũng phấn đấu gieo trồng 6.150ha cây màu vụ đông.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động có kế hoạch ứng phó với bệnh lùn sọc đen và điều kiện thời tiết bất lợi trong sản xuất

nông nghiệp ngay từ đầu vụ. Tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho nông dân thực hiện gieo cấy đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng vật tư nông nghiệp. Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện trong thực hiện tích tụ ruộng đất, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống cây trồng và trang thiết bị phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị cây trồng vụ mùa, vụ đông.

MAI THƯ

ĐÔNG HƯNG Phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông và rầy trên lúa xuân

(Xem tin trang 4)



Nông dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

● Khai mạc lễ hội đền Đồng Xám năm 2019

Sáng ngày 5/5 (1/4 âm lịch), Ban tổ chức lễ hội đền Đồng Xám, xã Hồng Thái (Kiến Xương) tổ chức khai mạc lễ hội đền Đồng Xám năm 2019.

Đền Đồng Xám là một quần thể di tích rộng gần 10.000m² với nhiều công trình như: vọng lâu, thủy tạ, hoành mã, phương đình, tòa điện thờ, nhà tổ nghề chạm bạc... Đến thờ Triệu Vũ Đế, Trình Thị Hoàng Hậu và ông tổ nghề chạm bạc Nguyễn Kim Lâu. Năm 1990, đền Đồng Xám được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Lễ hội đền Đồng Xám diễn ra từ ngày 5 - 7/5 (1 - 3/4 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong đó nổi bật có hội bơi chải truyền thống và biểu diễn ca trù. Trong những ngày diễn ra lễ hội, các phường bạc trên khắp cả nước sẽ về dâng lễ tế tổ nghề.

● Triển lãm ảnh nghệ thuật "Đấu thời gian"

Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề "Đấu thời gian" vừa được tổ chức tại thành phố Thái Bình thu hút sự quan tâm của đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh.



Triển lãm trưng bày 85 ảnh nghệ thuật thuộc các thể loại: phong cảnh, chân dung và sinh hoạt đời thường nhằm giới thiệu tới khán giả vẻ đẹp của mảnh đất, con người Việt Nam, thông qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi người, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đây là những tác phẩm do tác giả Đức Viên, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sáng tác trong 10 năm qua.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 11/5/2019.

NHƯ HOÀNG

NGÂN HÀNG THÁI BÌNH

68 năm xây dựng, đổi mới và phát triển

(Xem trang 2)



Công ty Cổ phần Damsan phát triển sản xuất từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

THÀNH PHỐ

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Xem trang 3)

► Phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, tháng nhân đạo và vận động quỹ nhân đạo

* Sáng ngày 5/5, tại khu lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và tuyên dương đoàn viên công đoàn xuất sắc hai năm 2017 - 2018.

Năm 2019 là năm thứ ba tổ chức công đoàn triển khai tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên". Theo đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tập trung vào công tác chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động; tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất; thăm hỏi, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tư vấn pháp luật, bán hàng ưu đãi cho công nhân lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), qua đó thể hiện sự quan tâm của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đối với người lao động.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã trao giấy khen và 90 suất quà, mỗi suất trị giá gần 500.000 đồng cho 90 đoàn viên công đoàn tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo và vận động quỹ nhân đạo năm 2019.

Với chủ đề "Chia sẻ và lan tỏa", tháng nhân đạo năm 2019 được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức gắn với ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5) và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) nhằm nâng cao

(Xem tiếp trang 4)

THU TRANG

► Nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu là chủ tịch UBND, cán bộ lao động - thương binh và xã hội, trạm trưởng trạm y tế các xã, phường, thị trấn của thành phố và huyện Vũ Thư được hướng dẫn các nội dung của Thông tư số 01 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 2/1/2019 quy định việc xác định mức độ khuyết tật, trong đó tập trung hướng dẫn phương pháp xác định khuyết tật và mức độ khuyết tật, hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; việc cấp giấy xác nhận khuyết tật; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội để xác định dạng tật, mức độ khuyết tật; trách nhiệm của thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật; đồng thời, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại cơ sở...

Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị sẽ giúp các địa phương có căn cứ để xác định rõ về các dạng tật và mức độ khuyết tật, từ đó góp phần nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương.

► 3.100 lao động được tạo việc làm mới trong tháng 4

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tháng 4/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.100 lao động (tương đương so với tháng trước), trong đó giải quyết việc làm tại địa phương cho 2.400 người, đi làm việc tại tỉnh ngoài 420 người, đi xuất khẩu lao động 280 người. Cũng trong tháng 4 đã có 2.645 người tham gia học nghề (tăng 267% so với tháng trước), trong đó trình độ cao đẳng 75 người, trung cấp 370 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 2.200 người.

NGUYỄN CƯỜNG